
 

140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 1278  —  772. mál.

Fyrirspurn
til velferðarráðherra um íbúðir í eigu Íbúðalánasjóðs.

Frá Guðlaugi Þór Þórðarsyni.

Hvert er lánshlutfall þeirra íbúða sem nú eru í eigu Íbúðalánasjóðs (sbr. svar ráðherra á
þingskjali 940) miðað við fasteignamat og markaðsvirði, sundurliðað eftir sveitarfélögum og
póstnúmerum?

Skriflegt svar óskast.


